



900 ปี  
การสาธารณสุขไทย

# ข่าวเด่น สร.

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561



## ช่วยเหลือทีมฟุตบอลในกำหลว

ผู้ตรวจฯ สร. เขตสุขภาพที่ 1 เพย ได้ปรับสูตรอาหารให้เด็กและโค้ชทั้ง 13 คน โดยจัดทำน้ำเกลือแร่เพิ่มแร่ธาตุ และอาหารเหลวทางการแพทย์มอบให้หน่วยชีลนำไปให้ ซึ่งจะได้สารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็น ไม่เกิดปัญหาโรคอาหารมากเกินไป โดยกำหนดการบริโภควันละ 2,000 ซีซี แบ่งเป็นน้ำเกลือแร่ 1,000 ซีซี อาหารเหลวทางการแพทย์อีก 1,000 ซีซี โดยจะให้อาหารลักษณะนี้อีก 7 วัน เมื่อร่างกายปรับสภาพได้จึงจะให้อาหารปกติ ด้านกรมสุขภาพจิตวางแผนช่วยเหลือด้านจิตใจทั้ง 13 คนและครอบครัว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มของเด็กและโค้ช 13 คน จะเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มผู้ปกครองและญาติ จะเน้นแบบแผนและวิธีการดูแลเด็กที่เหมาะสมหลังเหตุการณ์ โดยในระหว่างที่รอเด็กออกมาจากกำ ทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทได้ซักซ้อมแนวทางการดูแลจิตใจเด็กให้กับทุกครอบครัวแล้ว



## ผลิตภัณฑ์สุขภาพปิด กม.

อย. เพย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้กักผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก NO FAT แล้วมีอาการใจสั่น ปากแห้ง หิวน้ำบ่อย สงสัยว่าอาจมีสารอันตราย จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเฟซบุ๊ก "ตุ้ยบุญบ้านโป่ง รุ่งนภา แสงทอง" โฆษณาสรรพคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่พบข้อมูลการขออนุญาตของผลิตภัณฑ์ "NO FAT" เลขสารบบอาหารที่ระบุเป็นของผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้ยกเลิกไปแล้ว จึงสั่งระงับการโฆษณาและสั่งเรื่องให้สสจ.ราชบุรีตรวจสอบสถานที่จำหน่าย พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้เลขสารบบอาหารเดียวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ตอีก 8 รายการ คือ 1.อีโร่ราเพรียว 2.บิวตี้ เซฟ 3.เฮอโรเบอร์ พลัส 4.สกินนี่ เอิร์บ 5.ซี สลิม 6.กรีน เอิร์บ 7.เบล สลิมมิ่ง พลัส และ 8.มิโนซ่า จัดเป็นอาหารปลอม หากพบผู้ใดผลิต จำหน่ายอาหารปลอมดังกล่าว มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาท ถึง 1 แสนบาท



## สถาบันชีววัตถุ ผ่านมาตรฐาน WHO

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพย สถาบันชีววัตถุผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกที่มีมาตรฐานเข้มงวดเพิ่มขึ้น ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด ตั้งแต่เรื่องกฎหมาย ระบบคุณภาพ วิธีดำเนินการ บุคลากร และสถานที่ปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกยอมรับศักยภาพของประเทศไทย ในการควบคุมคุณภาพวัคซีนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในคุณภาพความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในประเทศ



อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”

